

เตลีพิวส์

ฉบับที่ 23,199 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 หน้า 24

เลี้ยงผึ้งในสวนลำไยที่บ้านใหม่สารภี



ผึ้งกับน้ำผึ้งลำไย



ผึ้งเข้ารังเลี้ยง



นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ คณะเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการน้ำบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ซึ่งเป็นโครงการส่งน้ำด้วยไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำรูปแบบกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำพื้นที่ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้เนื่องจาก พื้นที่มีสภาพแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อยไม่ตรงตามฤดูกาลสภาพดินเป็นดิน ร่วนเหนียว ร่วนเหนียวปนกรวด หรือเป็น ดินลูกรัง มีการระบายน้ำได้ดีหรือดีเกินไป มีการชะล้างหน้าดินสูง เป็นอุปสรรคต่อการ เพาะปลูก ขณะเดียวกันก็มีการตัดไม้ใช้สอย ในป่า โดยเฉพาะไม้ไผ่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และทำการ เกษตร ลำห้วยสาขาในพื้นที่อยู่บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง กระแสน้ำมีความรุนแรง ไหลกัดเซาะตะกอนดินลงมาทับถมพื้นที่ทำ กินของราษฎร นับเป็นปัญหาที่ค่อนข้าง รุนแรง

“เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๆ ไว้ใน พื้นที่ให้มาก เพื่อให้ดินเกิดความชุ่มชื้น บัดนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้ว เพราะพื้นที่แห่งนี้ราษฎรปลูกต้นลำไยพันธุ์ดีเป็น แสน ๆ ต้น สามารถให้ผลผลิตนอกฤดูกาล ทำรายได้ให้กับชาวสวน ลำไยได้เป็นอย่างดียิ่ง” นายพลากร กล่าว

และจากความสำเร็จของสวนลำไยที่สามารถให้ผลผลิตได้ ตลอดทั้งปีเนื่องจากมีน้ำเพียงพอ เกษตรกรก็ยังได้ใช้ประโยชน์จาก สวนลำไยเพิ่มเติมด้วยการเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้งลำไยอีกด้วย เพราะ สวนลำไยมีความเหมาะสมต่อการตั้งรังผึ้งเพราะน้ำหวานจากดอก ลำไยเป็นอาหารของผึ้งและลำไยมีดอกตลอดปี ได้ต้นลำไยเป็นลาน โลง สวนลำไยใกล้กับแหล่งน้ำ แต่น้ำไม่ท่วม ไม่มีการใช้สารเคมีใน สวนลำไย ต้นลำไยเป็นฉากกำบังลมและแดด เพราะหากลมแรงจะ เป็นผลต่อการบินของผึ้งในการออกหาอาหาร ถ้าร้อนมากไปผึ้งจะ ต้องเสียพลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อลดความร้อนในรัง สวนลำไยที่ นี้ไม่ติดกับถนนที่มีแสงจากไฟฟ้า เพราะถ้ามีแสงไฟจากไฟฟ้า ผึ้งจะ

(ต่อด้านหลัง)

ออกไปเล่นไฟในตอนหัวค่ำและเข้านิด ซึ่งอาจจะ
ตายได้ เพราะบินจนหมดแรงหรือถูกสัตว์พวก
จิ้งจก ตุ๊กแก กบ และคางคกจับกิน
ที่สำคัญน้ำผึ้งจากดอกกล้วยไม้ตลาดรองรับ
แน่นอนและมันคง เพราะจัดเป็นอาหารธรรมชาติ
ที่มนุษย์รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณ ให้คุณค่าร่างกาย
ช่วยเสริมสุขภาพ มีสรรพคุณทางยา และยังเป็น

อาหารบำรุงผิวที่มีประโยชน์เหมาะกับเรื่อง
ความสวยความงามอีกด้วย

น้ำผึ้งที่ได้จากดอกกล้วยไม้เป็นน้ำหวาน
จากธรรมชาติเมื่อแปรสภาพตามกระบวนการ
ตามธรรมชาติโดยผึ้ง มาเป็นน้ำผึ้ง จึงมีความ
สมบูรณ์และมีแร่ธาตุอาหารที่แตกต่างจากน้ำ
ผึ้งเลี้ยงในฟาร์มโดยทั่วไป ซึ่งน้ำผึ้งเลี้ยงบาง
ครั้งจะมีการเติมน้ำหวานจากน้ำตาลและเกสร
เทียมซึ่งทำให้คุณค่าของน้ำผึ้งลดน้อยลง

น้ำผึ้งจากดอกกล้วยไม้จะมีวิตามินบี ซี
และแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ฟอสฟอรัส แคลเซียม
เกลือแร่ กรดอะมิโนจำเป็น รวมถึงสารเอนติ
ออกซิเดนท์เช่นเดียวกับที่พบในอาหาร
ประเภทผักใบเขียว หรือชาเขียวซึ่งมีประโยชน์
คือสุขภาพและช่วยชะลอความเสื่อมของ
เซลล์ แร่ธาตุที่ได้จากน้ำผึ้งจะเข้าไปซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอของเซลล์ร่างกาย บำรุงโลหิต

ช่วยปรับสมดุลร่างกาย และควบคุมน้ำหนัก
ผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเช่น
โรคปวดข้อ เป็นมะเร็งอยู่บ่อย ๆ หรือโรค
อ้วน คั้นน้ำผึ้งเป็นประจำสุขภาพก็จะดี และ
ช่วยบรรเทาโรคต่าง ๆ ได้ดี น้ำผึ้งจากดอก
กล้วยไม้เป็นส่วนประกอบในการทำเครื่องบำรุง
ผิวให้คงงามชุ่มชื้นสำหรับผิวแห้งแตก เมื่อ
เจอกับอากาศหนาวเย็น

และจากการเลี้ยงผึ้งในสวนกล้วย
ไม้ของเกษตรกรแห่งนี้ได้เข้ามามีผลต่อรายได้
ที่ได้ที่เพิ่มขึ้นแบบเป็นกอบเป็นกำด้วยทุก
คนมีรายได้จากสวนกล้วยไม้ทั้งจากผลผลิตที่
เป็นผลและผลผลิตจากดอกกล้วยไม้ในรูป
แบบน้ำผึ้ง อันมีผลมาจากพื้นฐานสำคัญ
ของการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเพาะ
ปลูกนั่นก็คือ การมีแหล่งน้ำ มีน้ำเพียงพอ
และมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องนั่นเอง

